



ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงาน
ราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานเดินหมาย ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานเดินหมายได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ (ตามลำดับคะแนน) จำนวน ๓ ราย ดังรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ แต่ถ้าสำนักงานศาลปกครอง
ได้มีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้สอบคัดเลือกได้ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอละสิทธิ์จากการจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้รายใดไม่มีหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือ
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ
ก.พ. มิได้รับรองว่า เป็นคุณสมบัติที่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือหากผู้นั้นได้รับการจ้างเป็นพนักงาน
ราชการศาลปกครองและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว สำนักงานศาลปกครองขอสงวนสิทธิ์ในการออกคำสั่ง
ยกเลิกการจ้างพนักงานราชการศาลปกครองรายนั้นได้ในภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประพัฒน์ ต้นสุวรรณนนท์)

รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอรัทัย ชัยวงศ์คำ)

เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ

บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย
(แนบท้ายประกาศสำนักงานศาลปกครอง ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	
๑	๒๐๐๕๘	นายกานต์	โพธิ์กุล
๒	๒๐๐๖๕	นายหนึ่งเกล้า	พिंगาม
๓	๒๐๐๕๗	นายวิชาญ	มายะรัตน์

ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ฯ ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน
ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ๔ ที่ทำการสำนักงานศาลปกครองชั่วคราว
อาคารบริหาร ๑ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
สำนักงานศาลปกครองจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์